

# บันทึกการเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนที่ญี่ปุ่น ปี2560 ที่เมืองอาโอโมริ (AOMORI)

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2560 เป็นเวลา 4 สัปดาห์

## ก่อนออกเดินทาง

ผมรู้แล้วว่าอาโอโมริเป็นเมือง ๆ หนึ่งที่อยู่แถบชนบททางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น การเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งแรกของผมคือไปโตเกียวทำให้ผมพอรู้บ้างว่าต้องเจอกับอะไรสิ่งที่ไม่ควรทำในประเทศญี่ปุ่น

## เข้าสู่เมืองอาโอโมริ

หลังจากเดินทางออกสนามบินสุวรรณภูมิผมรู้สึกไม่ค่อยได้พักผ่อนบนเครื่องเท่าไรเพราะไม่ชินการนอนบนเครื่องบินบวกกับคนนั่งข้าง ๆ ที่ทำนั่น ทำนี่ตลอดเวลา ก็เข้าสู่สนามบินฮาเนดะ สนามบินนี้คนน้อยกว่านาริตะเยอะมาก อากาศก็แตกต่างจากไทยมากหลังจากนั้นก็ต่อเครื่องไปอาโอโมริพอได้ออกจากสนามบินก็มีนักศึกษาและอาจารย์ญี่ปุ่นจาก Aomori Chuo Gakuin University มารับขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย ซึ่งเดินทางไปถึงมหาวิทยาลัยได้อย่างปลอดภัย

## ห้องพัก

เมื่อเดินทางเข้าสู่มหาวิทยาลัย ก็ได้มีการแจกเอกสารและอธิบายตารางกิจกรรม กฎระเบียบ และแนะนำตัวกัน ซึ่งผู้ดูแลโครงการในครั้งนี้คือคุณทาเตตะ ที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ มีนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวญี่ปุ่นหลายคนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาร่วมพูดคุย คอยเป็นคนช่วยในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นหากมีปัญหาในการสื่อสาร หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันเข้าห้องพักของตนเอง

เนื่องจากช่วงเวลาที่ผมไปนั้นเป็นช่วงโกเด้นวีคทางมหาวิทยาลัยเลยพาไปสถานที่ต่าง ๆ มีการเขียนไดอารี่ประจำวัน เทศกาลของจังหวัด การเยี่ยมชมปราสาท ไปสวนน้ำและทำให้ผมได้รู้จักกับพี่ติวเตอร์คนญี่ปุ่นและคนไทยหลายคน

## ช่วงหลังโกเดินวีค

หลังจากกลับมาจากการทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆในเมืองอาโอโมริ ก็ได้มีการนำเสนอผลจากการไปสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นหน้าชั้นเรียน ส่งการบ้านไดอารี่ และเรียนภาษาญี่ปุ่น ได้มีการเรียนเขียนพู่กัน และเรียนรู้เกี่ยวกับพิธีชงชา และได้เข้าร่วมปาร์ตี้ทาโกะยากิกับนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการทำทาโกะยากิ พูดคุยและรับประทานอาหารกันในห้องครัวของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ให้นักศึกษาพักบริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมพร้อมเรียนภาษาญี่ปุ่นในครั้งต่อไป

## ช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่น

หลังจากทัศนศึกษามาหลายวันอาจารย์ประจำวิชาให้ออกมาพุดเกี่ยวกับผลที่ได้ไปทำงาน พุดคุยกับคนญี่ปุ่นการฝึกร้องเพลงการไปอยู่ฟาร์มสเตย์กับคนญี่ปุ่น

## FSA Party

เป็นปาร์ตี้สำหรับต้อนรับนักศึกษาใหม่ต่างชาติ แต่ละกลุ่มก็จะมีมีการนำเสนอการแสดงของตัวเองที่ชอบ หรือถนัดมาแสดง

## Farm Stay

เป็นการไปพักอาศัยที่บ้านเกษตรกรชาวญี่ปุ่นเมืองคุโรอิชิเป็นเวลาสามวันสองคืน ก่อนเดินทางก็ได้ไปเข้าชมสวนสไตล์ญี่ปุ่น ห้องบ่มไวน์แอปเปิ้ล และฟังการเล่นเครื่องดนตรีญี่ปุ่นที่เรียกว่าซามิเซน ซึ่งวันแรก พวกผมก็ได้ลองทำงานในฟาร์มแอปเปิ้ล ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงออกดอก ไปเด็ดดอกแอปเปิ้ล ซึ่งได้เรียนรู้วิธีการดูแลต้นแอปเปิ้ลที่นี่ ซึ่งกิ่งไม้ออกใหม่ปีแรกจะมีผิวเรียบ ไม่เหมาะแก่การออกผล จึงจะเด็ดดอกไม้จากกิ่ง ปีแรกนี้ออกให้หมด ส่วนกิ่งปีสองจะเหลือดอกไว้หนึ่งดอกที่เป็นดอกตรงกลาง เพื่อให้ดอกนั้นเจริญเป็นผลได้อย่างสมบูรณ์ และลดการแย่งสารอาหารจากแอปเปิ้ลลูกอื่น

## การนำเสนอครั้งสุดท้าย

การนำเสนอครั้งสุดท้าย เป็นการนำเสนอหัวข้อที่ได้เตรียมไว้ก่อนแล้ว โดยมีบุคลากรและนักศึกษาชาวญี่ปุ่นมาชม ซึ่งการนำเสนอผ่านไปได้ด้วยดี และช่วงเย็นก็มีการพาไปทานอาหารในโรงแรม มีการพูดคุยและมอบเกียรติบัตร และกล่าวปิดโครงการ และหลังจากนั้นจะเหลือวันว่างอีกหนึ่งวันให้แต่ละคนทำสิ่งที่อยากทำ

## วันสุดท้าย

ทุกคนต่างเตรียมเก็บของกลับบ้าน และในวันก่อนกลับนั้นได้ไปทานอาหารกันเป็นร้านชาบู เป็นวันที่สนุกมากและเป็นวันเลี้ยงส่งกันวันนั้นมีทั้งคนญี่ปุ่นและคนไทยที่คอยมาเป็นพี่ติวเตอร์เดินทางไปกับเราช่วงโกลเด้นวีคและเราก็ไปห้างสรรพสินค้าเล่นเกมกันใน Game Center ถ่ายรูปด้วยกันและในวันสุดท้ายเราทุกคนนั้นต่างนำของใส่กระเป๋าและเอากระเป๋าขึ้นรถไฟไปสนามบินในระหว่างก่อนที่จะไปสนามบินได้มีการกินข้าวมื้อสุดท้ายร่วมกันพี ๆ ทุกคนมีของขวัญให้คือการเขียนความประทับใจให้กันแม่ พอทานอาหารเสร็จก็ไปสนามบินก็ได้มีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ฟาร์มสเตย์มาส่งเราด้วยได้กล่าวอำลาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปสนามบินฮาเนดะ และบินต่อมายังสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นการจบโครงการอย่างสมบูรณ์ พวกผมประทับใจกับโครงการนี้มาก

\*\*เป็นโครงการที่ได้รับประสบการณ์ที่ดีได้รับมิตรภาพต่าง ๆ ทำให้ผมรู้สึกยังไม่อยากกลับอยากให้โครงการนี้มีระยะเวลาที่ยาวขึ้น